

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường: Tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại Lào Cai.**

**BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH**

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Căn cứ Quyết định số 4455/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường cho các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Khung chương trình tập huấn bảo vệ môi trường của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tại Công văn số 80/CBQL ngày 13 tháng 4 năm 2016 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Lào Cai năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt nhiệm vụ môi trường: "Tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại Lào Cai".

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

Thời gian dự kiến tổ chức: Từ ngày 20/7 đến ngày 22/7/2016.




Địa điểm: Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Kinh phí thực hiện: 350.000.000 (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn), từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, căn cứ mục tiêu, nội dung, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt.

**Điều 3.** Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại Lào Cai (*Danh sách kèm theo Quyết định này*). Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân tổ chức lớp tập huấn theo Kế hoạch.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (*để báo cáo*);
- Lưu: VT, KHCNMT (1), BN.20

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Đặng Thị Bích Liên**

## KẾ HOẠCH

**Tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường  
trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại Lào Cai**

*(Ban hành theo Quyết định số 1817/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2016  
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)*

### I. THÔNG TIN CHUNG

- 1. Tên nhiệm vụ:** Tổ chức Lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại Lào Cai.
- 2. Thời gian dự kiến tổ chức:** Từ ngày 20/7 đến ngày 22/7/2016.
- 3. Địa điểm:** Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- 4. Cơ quan chủ trì thực hiện:** Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.
- 5. Cơ quan phối hợp:** Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

### II. SỰ CẦN THIẾT

Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới nằm phía Tây Bắc Việt Nam cách Hà Nội 296km theo đường sắt và 345km theo đường bộ. Phía đông giáp tỉnh Hà Giang; phía tây giáp tỉnh Sơn La và Lai Châu; phía nam giáp tỉnh Yên Bái; phía bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Với 25 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng đã tạo nên Lào Cai thành một mảnh đất phong phú về bản sắc văn hóa, về truyền thống lịch sử, di sản văn hóa, một địa danh giàu tiềm năng du lịch.

Trải qua thời gian dài lịch sử, Lào Cai đã sáng tạo, lưu giữ hàng trăm di tích lịch sử văn hoá. Nổi bật là các di tích về khu trạm khắc đá cổ, với các hình khắc về bản đồ, chữ viết, hình người có niên đại cách ngày nay hàng nghìn năm ở thung lũng Mường Hoa (Sa Pa). Di tích thờ ông Hoàng Bảy một vị tướng có công bảo vệ biên giới thời hậu Lê được tôn thờ là “Thần vệ Quốc”. Di tích Đền Thượng - thờ Quốc công tiết chế Trần Hưng đạo được xây dựng từ thời Lê Trung Hưng với niên hiệu Chính Hoà (1680-1705). Di tích chiến thắng Phố Ràng... đặc biệt Lào Cai còn có hệ thống các hang động kỳ ảo trở thành các danh thắng tuyệt đẹp, thu hút đông đảo khách du lịch tham quan như động Thủy Tiên (Bát Xát), động Tả Phời (Cam Đường), hang Tiên - Trung Đô (Bắc Hà), động Xuân Quang (Bảo Thắng)... Đỉnh núi Phan Xi Păng - nóc nhà của Đông Dương với dãy Hoàng Liên Sơn và vườn quốc gia Hoàng Liên rất hấp dẫn đối với cả các nhà nghiên cứu khoa học và khách du lịch.



Ngoài ra, Lào Cai còn có các vùng sinh thái với các đặc sản nông, lâm sản như mận Bắc Hà, rau ôn đới, thảo dược, cá hồi (Phân Lan), cá tầm (Nga)... Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cũng là một trong những lợi thế của tỉnh trong việc kết hợp phát triển du lịch với thương mại, tạo sức hấp dẫn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Có thể đánh giá, Lào Cai hội tụ khá đủ các tài nguyên để phát triển hầu hết các sản phẩm của ngành du lịch như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch tham quan nghiên cứu, du lịch thể thao, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch hội chợ, du lịch leo núi...

Trong những năm qua, du lịch Lào Cai đã không ngừng phát triển, số lượng khách tham quan tăng nhanh. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Du lịch của Lào Cai, trong 10 tháng năm 2015, tỉnh Lào Cai đón 1,8 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó huyện Sa Pa đón 1,1 triệu lượt khách du lịch, đây là con số cao nhất từ trước tới nay. Tổng doanh thu đạt 3.963 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2014. Trong tháng 01/2016, lượng khách du lịch đến Lào Cai tăng đột biến, ước đạt 185,4 nghìn lượt, tăng 62,3%.

Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch cũng đã bộc lộ những mặt trái, trong đó phải kể đến tình trạng ô nhiễm môi trường do ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận du khách và người dân địa phương còn hạn chế. Ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng xấu đến vẻ đẹp cảnh quan, làm giảm chất lượng cuộc sống của người dân địa phương và hạn chế khả năng thu hút du khách. Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động du lịch làm thay đổi mục đích sử dụng đất, diện tích đất dành cho hoạt động du lịch tăng lên làm ảnh hưởng tới cấu trúc tự nhiên của đất, gây hiện tượng sỏi mòn, rửa trôi, sụt lở đất. Việc phá rừng lấy vật liệu xây dựng, làm đồ dùng, đồ lưu niệm, cung cấp chất đốt phục vụ cho khách du lịch làm cho khả năng bảo vệ bề mặt địa hình, ngăn nước, giữ nước bị hạn chế.

Cùng với thế mạnh về phát triển du lịch, trong những năm qua, Lào Cai cũng có tốc độ phát triển kinh tế cao, quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá trên địa bàn tỉnh diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh của các ngành kinh tế công nghiệp hóa chất, luyện kim đã gây áp lực lớn đến môi trường, cảnh quan sinh thái của khu vực. Hầu hết các khu, cụm và cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, chất thải phát sinh trong sản xuất chưa được xử lý hoặc xử lý chưa triệt để. Hạ tầng ở các khu đô thị, khu tập trung dân cư tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đồng bộ. Môi trường khu vực nông thôn cũng ngày càng trở nên bức xúc, rác thải, nước thải sinh hoạt, chất thải trong sản xuất nông nghiệp chưa được thu gom xử lý. Tình trạng suy thoái tài nguyên rừng và đa dạng sinh học vẫn là vấn đề đáng báo động. Chất lượng môi trường đất, nước, không khí có chiều hướng bị ô nhiễm.

Hậu quả không chỉ có môi trường khu công nghiệp bị ô nhiễm nặng, mà còn là sự ô nhiễm môi trường cả khu vực gây ảnh hưởng rất lớn đến không chỉ đời sống nhân dân mà đe dọa đến sự phát triển bền vững ngành du lịch của Lào Cai.

Nguyên nhân là do hầu hết các khu công nghiệp này đều chưa xây dựng được nhà máy xử lý chất thải, nước thải tập trung. Nhiều nhà máy, xí nghiệp chưa nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân về tác hại của ô nhiễm môi trường đến đời sống không cao, những kiến nghị, hành động chống ô nhiễm môi trường chưa được người dân thực sự quan tâm. Việc thu gom và xử lý rác thải tại điểm du lịch còn nhiều hạn chế, ý thức của người dân và du khách chưa cao. Những nguyên nhân trên khiến môi trường cả tỉnh nói chung, ở các khu công nghiệp và điểm du lịch nói riêng nằm trong tình trạng đáng báo động, tạo sức ép to lớn đến chất lượng môi trường sống cộng đồng dân cư, nhất là sự phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam xếp hạng 23/30 quốc gia chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu. Trong đó, Lào Cai là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nhiều về sự biến đổi khí hậu thời tiết ngày càng thất thường hơn. Nắng nóng, hạn hán, lũ quét, bão dông, các đợt mưa lớn, xuất hiện nhiều khi trái với quy luật nhiều năm trước đây. Hơn nữa, Lào Cai là địa phương có diện tích lớn, nơi đầu nguồn sông Hồng, mật độ sông suối khá dày đặc, độ dốc lưu vực lớn, địa hình bị chia cắt nên dễ bị lũ quét, sạt lở đất, ngập úng thường xuyên xảy ra làm ảnh hưởng tới các di tích. Công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường tại các khu/điểm du lịch, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh... cần có sự chung tay góp sức của các ngành, các cấp và người dân.

Vì vậy, việc mở lớp tập huấn nâng cao nhận thức, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường nói chung và môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (cụ thể, trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích) nổi riêng tại tỉnh Lào Cai, cũng như các tỉnh lân cận là rất cần thiết nhằm góp phần xây dựng nơi đây trở thành khu vực có môi trường xanh - sạch - đẹp, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

### III. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Du lịch năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài Nguyên và Môi

trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích;

- Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia;

- Quyết định số 1390/QĐ-BVHTTDL ngày 12/4/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Khung chương trình tập huấn bảo vệ môi trường của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Quyết định số 4455/QĐ-BVHTTDL ngày 23/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường cho các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2016;

- Thông báo số 314/TB-BVHTTDL ngày 29/01/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện nhiệm vụ môi trường năm 2016.

#### **IV. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

Nâng cao nhận thức cho cán bộ ở cơ sở, các ban quản lý di tích, ban quản lý khu, điểm du lịch, các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ môi trường và góp phần bồi dưỡng kiến thức chuyên môn trong công tác quản lý bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, tập trung vào hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

##### **2. Yêu cầu**

Việc tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Lào Cai phải đảm bảo nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường); sự phối hợp tham gia thực hiện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai và đáp ứng các yêu cầu:

- Nội dung chuyên đề sát với thực tế;
- Học viên tham dự đảm bảo đúng đối tượng;
- Lớp tập huấn phải đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.

#### **V. NỘI DUNG VÀ THÀNH PHẦN**

##### **1. Nội dung**

- Phổ biến, nâng cao kiến thức chuyên môn về công tác bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;

- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan (Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT và Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2015...);

- Tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế và học tập kinh nghiệm bảo vệ môi trường tại một số điển hình trong hoạt động bảo vệ môi trường du lịch, lễ hội và di tích của tỉnh Lào Cai.

**2. Khung chương trình tập huấn** (Được ban hành theo Quyết định số 1390/QĐ-BVHTTDL ngày 12/4/2016)

**2.1. Chuyên đề 1:** Những vấn đề cơ bản về môi trường nói chung và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

**2.2. Chuyên đề 2:** Những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

**2.3. Chuyên đề 3:** Vai trò của công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động tổ chức lễ hội, phát triển du lịch bền vững, bảo vệ phát huy giá trị di tích.

**2.4. Chuyên đề 4:** Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc lồng ghép nội dung về bảo vệ môi trường trong kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

**2.5. Chuyên đề 5:** Kinh nghiệm công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ thực tiễn của các địa phương (nơi tổ chức tập huấn).

**2.6. Chuyên đề 6:** Khảo sát thực tế tại địa phương nơi tiến hành tổ chức lớp tập huấn.

**2.7. Thảo luận, viết thu hoạch.**

Căn cứ Khung chương trình này, đơn vị chủ trì phối hợp với các tổ chức, chuyên gia có liên quan xây dựng, biên soạn tài liệu, chuyên đề sử dụng giảng dạy tại chương trình tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại Lào Cai.

### **3. Thành phần**

#### **\* Đại biểu tham dự**

- Đại diện UBND tỉnh Lào Cai.
- Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Lãnh đạo Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.
- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Tuyên Quang.



**\* Học viên tham dự tập huấn**

TT	Đơn vị	Số học viên (người)
1	Sở VH TT DL 04 tỉnh (Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Tuyên Quang)	50
	- Lãnh đạo Sở	
	- Phòng Nghiệp vụ Văn hóa	
	- Phòng nghiệp vụ Du lịch	
	- Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình	
	- Thanh tra Sở	
2	Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai	18
3	Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh Lào Cai	05
4	Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai	05
5	Bảo tàng tỉnh Lào Cai	10
6	Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lào Cai	10
7	Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai	02
8	Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lào Cai	03
	- Thanh tra Sở Tài nguyên – Môi trường	
	- Chi cục Bảo vệ Môi trường	
9	Phòng Tài Nguyên – Môi trường các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lào Cai	15
10	Trung tâm Quản lý di tích tỉnh Lào Cai	10
11	Phòng Cảnh sát Môi trường tỉnh Lào Cai và thành phố Lào Cai	02
12	Đại diện xã, phường ở thành phố Lào Cai: Đại diện lãnh đạo Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên	15
13	Ban quản lý các khu/điểm du lịch; doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ du lịch tại thành phố Lào Cai (cơ sở lưu trú, ăn uống, giải trí, lễ hành, mua sắm)...	30
14	Cán bộ, công chức văn hóa xã hội xã, phường, thị trấn của thành phố Lào Cai	30
15	Báo, Đài PTTH tỉnh Lào Cai, Đài Truyền thanh TP. Lào Cai, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai	05
	<b>Tổng cộng</b>	<b>210</b>



## **VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức**

#### **1.1. Thành phần Ban Chỉ đạo, bao gồm:**

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đại diện Lãnh đạo Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.
- Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

#### **1.2. Thành phần Ban Tổ chức, bao gồm:**

- Cán bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.
- Cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.
- Cán bộ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

### **2. Thực hiện nhiệm vụ cụ thể**

#### **2.1. Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch**

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lập dự toán và báo cáo, quyết toán nhiệm vụ lớp tập huấn.
- Chịu trách nhiệm xây dựng nội dung chương trình và tổ chức lớp tập huấn, đồng thời chủ trì, điều hành, theo dõi tổng kết lớp tập huấn.
- Mời giảng viên; in ấn tài liệu cho học viên; ký hợp đồng với các chuyên gia, các nhà chuyên môn, các nhà quản lý... về soạn thảo nội dung các chuyên đề báo cáo tại lớp tập huấn.
- Lập danh sách khách mời, gửi giấy mời.
- Thiết kế market, banner, backdrop lớp tập huấn; Chuẩn bị điều kiện vật chất, kỹ thuật (hội trường, âm thanh, ánh sáng...) phục vụ lớp tập huấn.
- Lễ tân: đón tiếp đại biểu, học viên.
- Hậu cần: đưa đón, phục vụ ăn, nghỉ cho đại biểu, khách mời về dự lớp tập huấn.
- Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai thực hiện các công việc liên quan khác.

#### **2.2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

- Tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.
- Phối hợp với Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch: tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng, biên soạn tài liệu, chuyên đề cho chương trình tập huấn;

- Gửi giấy mời Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang và Lai Châu.

- Tham gia chỉ đạo chương trình tập huấn và công tác giảng dạy.

- Phối hợp với Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện một số công việc liên quan khác.

### **2.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai**

- Phối hợp với Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch: Xây dựng kế hoạch tổ chức, đề xuất các vấn đề liên quan đến nội dung chương trình tập huấn; Chọn lựa địa điểm để tổ chức khảo sát thực tế.

- Lên danh sách khách mời, phối hợp gửi giấy mời, giấy triệu tập các đơn vị của tỉnh Lào Cai tham dự lớp tập huấn đúng thành phần và số lượng theo yêu cầu. Liên hệ chỗ ăn, nghỉ cho đại biểu các tỉnh về dự lớp tập huấn. Cung cấp chính xác về thông tin của học viên để in vào giấy chứng nhận (họ và tên, đơn vị công tác, chức vụ, số điện thoại).

### **3. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian hoàn thành</b>	<b>Đơn vị thực hiện</b>
1	Xây dựng kế hoạch và lập dự toán trình phê duyệt	02/2016	Trường Cán bộ quản lý VHTTDL Vụ KHCNMT
2	Lên danh sách khách mời, học viên tham dự lớp tập huấn	3-4/2016	Trường Cán bộ quản lý VHTTDL Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai
3	Xây dựng chương trình tập huấn và nội dung các báo cáo chuyên đề; Mời giảng viên	4-5/2016	Trường Cán bộ quản lý VHTTDL Vụ KHCNMT
4	Thiết kế market, in ấn banner, backdrop	5/2016	Trường Cán bộ quản lý VHTTDL
5	Gửi giấy đăng ký học viên, Giấy mời đại biểu và xác nhận số lượng	6-7/2016	Trường Cán bộ quản lý VHTTDL Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai
6	Tổ chức lớp tập huấn	20-22/7/2016	Trường Cán bộ quản lý VHTTDL Vụ KHCNMT Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai
7	Tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện	7/2016	Trường Cán bộ quản lý VHTTDL Vụ KHCNMT Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai
8	Quyết toán	8/2016	Trường Cán bộ quản lý VHTTDL

(Thời gian có thể thay đổi theo ngày tổ chức lớp tập huấn).

**VII. Kinh phí thực hiện:** 350.000.000 đồng (*Ba trăm năm mươi triệu đồng*) từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (*Có dự toán chi tiết kèm theo Kế hoạch này*).

Trên đây là Kế hoạch “Tổ chức Lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại Lào Cai”. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ mục tiêu, nội dung, tiến độ, phân công triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch./L

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Đặng Thị Bích Liên**

[www.LuatVietnam.vn](http://www.LuatVietnam.vn)